



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนดูแลและรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เป็นระยะ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-19 มี.ค. 2561 มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ที่ สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และบุรีรัมย์ ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดซ้ำในพื้นที่เดิม และพบว่าผู้เสียชีวิตทุกรายชะล่าใจในการป้องกันหลังสัมผัสสัตว์ที่เสี่ยงมีเชื้อ และขาดความตระหนัก เห็นเป็นแผลเพียงเล็กน้อยจึงไม่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค</p> <p>ส่วนข้อมูลประชาชนที่ถูกสัตว์กัดและเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในแต่ละปีมีประมาณ 3 แสนราย ในปี 2560 มี 281,849 ราย และในปี 2561 ถึงปัจจุบันมี 63,112 รายใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าแม้ในช่วงนี้จะพบสัตว์กัดเคี้ยวโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่ แต่จำนวนผู้สัมผัสและเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้มากกว่าปีที่ผ่านมา แนะนำประชาชนว่า หากถูกสุนัขและแมวกัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้ชะล่าใจ ควรล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง นานประมาณ 10 นาที ใส่ยาเบตาดีนเพื่อลดการติดเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ควรไปตามนัดทุกครั้ง ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนมีการนำเข้ามามากกว่าจำนวนที่ใช้จริง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก ออย. และกรมวิทย์ฯ อย่างรอบคอบขอให้มั่นใจว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนมีเพียงพอและได้มาตรฐาน สำหรับการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและคำถามที่พบบ่อย ซึ่งสธ.และคกก.ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันกำหนดแนวทาง หากประชาชนมีข้อสงสัย สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>
เดลินิวส์ ผู้จัดการ ออนไลน์ ผจก.รายวัน 360 องคา	<p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวระหว่างการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับนพ.สสจ.ทั่วประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และสคร.ทุกแห่ง เพื่อติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่าง ๆ ว่าได้กำชับสสจ.ทั่วประเทศให้ร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีผู้เสียชีวิตแล้ว เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม พื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตล่าสุด ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบุรีรัมย์ พบว่ามีการดำเนินการมาตรการอย่างเข้มแข็ง โดยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ผ่านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด และทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยปฏิบัติงานและอสม.ในพื้นที่</p> <p>นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งรัดในช่วงนี้ โดยประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ ค้นหาผู้ถูกสุนัข แมว กัดหรือข่วน โดยให้ อสม.เคาะประตูทุกบ้านทุกสัปดาห์ เน้นย้ำให้เฝ้าระวังและดูแลในกลุ่มเด็ก ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วย ให้กำชับทีมตระหนักรู้อาการณ (SAT) ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p>
ไทยโพสต์	<p>- เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ผู้ถูกสุนัขกัดที่มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถใช้สิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็ม ตามแนวทางการรักษาทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
มติชน	<p>- เสนอข่าว จนท.สสจ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ติดตามอาการเด็ก 3 รายที่ถูกสุนัขกัด และติดตามฉีดยาผู้ใกล้ชิดเด็กทุกราย</p> <p>การควบคุมโรคในสัตว์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน โพสต์ทูเดย์	<p>-นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่สอบสวนบริษัทของภรรยาของอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ขายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้กรมปศุสัตว์มาหลายสิบปี โดยให้ตรวจสอบทุกประเด็นให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงกรณีเด็กถูกสุนัขกัดและได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว และกรมปศุสัตว์ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัขที่กัดเด็ก ว่า กรณีถูกสุนัขกัดจนมีแผลขนาดใหญ่ต้องระวังเพราะมีความเสี่ยงสูงสุด แม้จะฉีดวัคซีนและฉีดเซรุ่มรอบแผลแล้วหรืออาการดีขึ้น แต่ต้องเฝ้าระวังไปอีก 1 ปี จึงจะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากเชื้อพิษสุนัขบ้า สิ่งสำคัญต่อระมัดระวังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด หากไม่มั่นใจว่าฉีดวัคซีนหรือไม่ต้องหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง ส่วนใครที่ถูกกัด ข่วน หรือเลีย ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค ส่วนเรื่องกรมปศุสัตว์มีแผนสร้างโรงงานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากเป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ต้องดูความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ เพราะที่ผ่านมาไทยยังไม่เคยสร้างโรงงานวัคซีนในคนสำเร็จ หากสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ แม้จะผลิตง่าย มีราคาถูก แต่ถ้าควบคุมโรคได้ใน 2 ปี มีการควบคุมโรคข้ามแดน ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งโรงงาน</p> <p>สถานการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ</p> <p>-เจ้าของร้านปะยางรถยนต์ อายุ 38 ปี อยู่ที่ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท ถูกสุนัขจรจัดกัด ผลตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า เตรียมประกาศเป็นเขตพื้นที่ระบาด มีการควบคุมโรคในรัศมี 5 กม. และฉีดวัคซีนสุนัข แมวทุกหลังคาเรือน</p> <p>-ที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หมูป่าเพศเมียหลุดจากคอก คุ่มคลังกักหญิงวัย 79 ปี มีบาดแผลฉกรรจ์ ภูภิญญาสงรักษาที่รพ.ประโคนชัย ส่วนหมูป่าถูกชาวบ้านต้อนเสียชีวิต ปศุสัตว์อำเภอห้ามชาวบ้านนำซากหมูต้อนมาประกอบอาหาร และนำซากหมูส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว สื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่ออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับกรณีการตรวจสอบทุจริตในหน่วยงานรัฐต่าง ๆ อ้างถึง 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โกงเงินทอนวัด, ก.ศึกษาการโกงเงินกองทุนพัฒนาชีวิต, ก.พัฒนาสังคมฯ โกงเงินผู้ยากไร้ และ ก.สาธารณสุข โกงเงินวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสุนัข จนทำให้โรคลุกลาม</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวัคซีน แบ่งเป็นในคนและในสัตว์ โดยวัคซีนในคนที่ใช้ฉีดให้คนที่ถูกสัตว์สงสัยว่าป่วย เช่น สุนัข แมว กัดหรือข่วน หน่วยบริการในสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ได้จัดซื้อไว้เพียงพอสำหรับบริการปีละประมาณ 500,000 โดส และย้ำว่า สธ.มีหน้าที่ดูแลคนเป็นหลัก เมื่อมีผู้ที่ถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน จะทำแผล ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคน ส่วนวัคซีนที่ฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมปศุสัตว์รับผิดชอบจัดซื้อและฉีดในสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคคือ สุนัข แมว สธ.เพียงช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน</p>
เดลินิวส์	-เสนอข่าว มีการประกาศให้ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่ระบาดเพิ่มอีก 1 ตำบล
กรุงเทพธุรกิจ	<p>การร่วมจ่าย</p> <p>-เสนอบทความ โดย ดร.เฉลิมพล ไททอง นักวิชาการอิสระ ให้ความเห็นกรณีการร่วมจ่ายในสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ในการประชุมกรรมการการสาธารณสุข เรื่องการแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายสวัสดิการข้าราชการ ว่า การร่วมจ่ายเป็นสิ่งที่ข้าราชการดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งจากการยอมรับการรับราชการที่ได้เงินเดือนน้อย เพื่อหวังได้สวัสดิการ และการร่วมจ่ายจริงเพราะเบิกไม่ได้ทั้งหมด</p>
เว็บไซต์อมรินทร์	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sivamate Kaengpenkae ระบุว่า เป็นหมอผ่าตัด ได้ โพสต์ภาพลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่ง พร้อมข้อความว่า คนไข้มะเร็งลำไส้ใหญ่ admit ผ่าตัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เดือนพ.ย. ปฏิเสธการรักษาเพื่อไปกินยาสมุนไพรของ “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร” ผ่านไป 5 เดือน กลับมาด้วยปวดท้องมาก พบมะเร็งลามไปติดลำไส้ส่วนอื่น ต้องตัดลำไส้ใหญ่เกือบทั้งหมด ที่มาโพสต์เพราะต้องการเตือนไม่ให้เสียโอกาสในการรักษา ส่วนเรื่องการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์ ปัจจุบันมีโอกาสรอดน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ระยะที่เป็น ความรุนแรงและยาที่ใช้รักษามะเร็ง หลังรักษาจะมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าหายขาด 100%
คมชัดลึก	<p>สารพาราควอต</p> <p>-เสนอบทความ สข. ร่วมกับ ม.นเรศวร จัดเสวนาหัวข้อ “พาราควอต : ‘ฆ่าหญ้า’ VS ‘คร่าสุขภาพ’ คนไทย” โดยนักวิชาการด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นว่า มีประเทศที่ห้ามใช้สารนี้ 53 ประเทศ และสารนี้มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งกินสันและระบบประสาท มีการสะสมในแหล่งน้ำใต้ดิน พบการตกค้างในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ใน จ.นครสวรรค์ กาญจนบุรี และอำนาจเจริญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น ภาครัฐควรมีนโยบายลด ละ เลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร และส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ มีสารทดแทนที่ปลอดภัย และหากยังจำเป็นต้องใช้ ควรคัดเลือกสารเคมีจากรายงานหรืองานวิจัยที่มีมาตรฐานสากล คำนึงถึงความปลอดภัยผู้ใช้งาน การตกค้างในสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายในธรรมชาติ และผลกระทบต่อสุขภาพ</p>
ทีวีช่อง NBT	<p>เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า จากสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นทางตอนบนของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 มี.ค. 2561 สธ.ได้กำชับรพ.ในพื้นที่เตรียมแผนรับมือ และเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด</p>
มติชนออนไลน์	<p>รถทัวร์พลิกคว่ำ จ.นครราชสีมา</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ได้สั่งการให้นพ.สสจ.นครราชสีมาควบคุมกำกับการดูแลผู้บาดเจ็บ ตามแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ กรณีอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำ ที่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ล่าสุดมีผู้บาดเจ็บนอนรักษาตัว 19 ราย แยกเป็น รพ.มหาราชนครราชสีมา 10 ราย ผ่าตัดเลือดคั่งในสมอง 1 ราย เป็นเด็กชายอายุ 5 ปี ส่วนอีก 9 ราย ขาหัก เตรียมเข้ารับการรักษาที่ รพ.วังน้ำเขียว 3 ราย รพ.ปักธงชัย 1 ราย รพ.เทพรัตนนครราชสีมา 1 ราย รพ.กรุงเทพราชสีมา 3 ราย และรพ.ค่ายสุรนารี 1 ราย ได้กำชับทีมแพทย์ให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมดอย่างเต็มที่ และหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ติดต่อกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
เฟซบุ๊ก	<p>การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกออนไลน์</p> <p>- มีการแจ้งพบเห็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเฟซบุ๊ก ชื่อเพจ Honestbee โดยมีระบุว่า มีการจัดส่งถึงบ้านภายใน 1 ชม. พร้อมลิ้งค์สำหรับสั่งซื้อด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p>ห่วงเด็กซื้อเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รอง ผจก.สสส. กล่าวถึงปัญหาการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน ว่า จากรายงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ทำการทดสอบให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้า 417 ร้าน ใน 4 จังหวัด พบว่าร้อยละ 99 สามารถซื้อได้สำเร็จ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน และต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังมากขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า แม้จะมีกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน แต่ยังไม่เห็นผลเท่าที่ควร ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือเคารพกฎหมาย ผู้ประกอบการอย่าหวังแต่กำไร และฝ่าฝืนเพราะเห็นว่ากฎหมายมีบทลงโทษน้อย</p>
สวท.	<p>โรคมะลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวชื่นชมละครบุพเพสันนิวาสที่ช่วยปลูกกระแสสังคมในเรื่องการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคไข้มาลาเรีย โดยสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียลดลงมาก ในปี 2561 พบผู้ป่วยเพียง 856 คน ลดลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เกือบร้อยละ 52 ตังเป่าปลอดโรคมะเร็งภายในปี 2567
ไทยรัฐ	<p>คนอ้วนเสี่ยงนิ้วในถุงน้ำดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน จะมีการปวดท้องรุนแรงบริเวณลิ้นปี่ หรือใต้ชายโครงขวา โดยเฉพาะเวลาหายใจเข้าลึกๆ จะปวดขึ้นเรื่อยๆ ร่วมกับมีไข้ สาเหตุเกิดจากก้อนนิ่วไปอุดตันท่อทางเดินน้ำดี</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า สาเหตุคือ 1.เกิดจากนิ่ว 2.สาเหตุอื่น เช่น การเกิดพังผืดอุดตันเหตุที่ทำให้ถุงน้ำดีฉีกขาด การติดเชื้อในกระแสโลหิต หรือภาวะแทรกซ้อนจากการป่วยหนัก พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมักพบในผู้หญิงอ้วน อายุมาก แม้จะไม่สามารถป้องกันถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันได้ แต่สามารถป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีได้ ด้วยการลดความเสี่ยง โดยการลดน้ำหนัก</p>
ข่าวสด	<p>ภาวะกระดูกสะโพกหักซ้ำ</p> <p>-เสนอสื่ข่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน และบ. แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรณรงค์โครงการ "รู้ทัน... กันหักซ้ำ" ของกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย-หญิง ป่วยกระดูกหัก 30,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้ร้อยละ 6-8 มีภาวะกระดูกสะโพกหักซ้ำ และจากการศึกษาของม.เชียงใหม่ ปี 2542 พบว่าอุบัติการณ์การเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มสูงขึ้น จากปีละ 180 รายต่อแสนประชากรผู้สูงวัย เป็น 450-780 รายต่อแสนประชากรผู้สูงวัย ในปี 2568 และยังมีผลการศึกษามาจากต่างประเทศพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มนี้กว่าร้อยละ 20 จะเสียชีวิตภายใน 1 ปี ร้อยละ 40 ไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ และร้อยละ 80 ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันเองได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>นวัตกรรมควบคุมโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ศึกษาข้อมูลของพาหะโรคมะเร็งและจัดทำเป็นฐานข้อมูลในลักษณะแผนที่ GIS เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมยุง พร้อมศึกษาวิธีการควบคุมทางชีววิธี ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายรูปแบบผงและแบบอัดเม็ด ซึ่งเป็นการนำสิ่งมีชีวิตมาควบคุมกำจัดลูกน้ำยุง</p>
เดลินิวส์ สื่ข่าหน้า1	<p>วันวัณโรคสากล</p> <p>-เสนอสื่ข่า วันวัณโรคสากล (World TB Day) วันที่ 24 มี.ค. ซึ่งในปีนี้มีหัวข้อรณรงค์ว่า "คุณคือผู้นำแห่งการยุติวัณโรคเพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค" โดยมูลนิธิคุณิมิตรแห่งประเทศไทยร่วมเป็นหน่วยงานหนึ่งในการรณรงค์ โดยดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาวัณโรคทั้งในกลุ่มประชากรข้ามชาติ และชุมชนที่ประชากรข้ามชาติอาศัยอยู่ มีเป้าหมายให้ประชากรข้ามชาติมีความรู้ มีความตระหนัก สามารถเข้าถึงบริการได้เร็ว และยังดำเนินการเรื่องการให้กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเข้าถึงยา โดยทำงานร่วมกับแกนนำในพื้นที่ ผู้นำชุมชน หัวหน้างานของแรงงานต่างด้าว รวมถึง อสม. และอสต. โดยปี 2558-2560 มีอสต.ได้รับการอบรม 1,262 คน ประชากรข้ามชาติ 38,968 คน คัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรค 99,145 คน ได้รับการตรวจวินิจฉัย 6,362 คน และพบผู้ป่วย 583 คน</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>การสร้างคนไทยคุณภาพ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การสร้างคนไทยคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปี และต้องเตรียมความพร้อมของสตรีก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด โดยก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์ ให้กินวิตามินธาตุเหล็กและกรดโฟลิก สัปดาห์ละ 1 เม็ด รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดจนเด็กอายุ 2 ปี ต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ดี โดยแม่ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ให้หลากหลายครบ 5 หมู่ กินนมสดรสจืด และกินวิตามินบำรุงที่มีไอโอดีน เหล็ก และโฟลิกทุกวัน ดูแลฟัน ออกกำลังกาย นอนหลับวันละ 7-9 ชั่วโมง ต้องเลี้ยงดูและพัฒนาทักษะของเด็กโดยกระบวนการกระตุ้นผ่านกิจวัตรประจำวัน ในรูปแบบกิน กอด เล่น เล่า นอน ฝ้าดูฟัน ควรให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน เมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียน ต้องดูแลให้เด็กกินอาหารถูกหลัก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โภชนาการ ส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกของข้อ เช่น กระโดดเชือก กระโดดยาง กระโดดตบ บาสเก็ตบอล โดยทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่าครั้งละ 10-15 นาที ทุกวัน ๆ ละ 60 นาที หรือทำแบบสะสมเวลา ร่วมกับการนอนหลับสนิทอย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมง
สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5, TNN24 เดลินิวส์	<p>รักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยแพทย์แผนจีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ จึงจัดให้มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ให้การรักษาโรคหลอดเลือดในสมองอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ลดช่องว่างระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีน โดยจัดทำโครงการรูปแบบบริการการแพทย์แผนจีนในหน่วยบริการสาธารณสุข (CM in Stroke unit) ขึ้นในหน่วยบริการสาธารณสุขทั้ง 12 เขตสุขภาพ</p>
สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5	<p>ห่วงวัยรุ่นเครียดช่วงสอบ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กทม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาย ปี 2561 ว่า จากสถิติของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ พบว่า ในปี 2560 มีผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าเข้ารับรักษา 312 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 2 เท่า ที่น่าห่วงขณะนี้ เป็นช่วงของการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในส่วนของผู้ที่สอบเข้าเรียนไม่ได้ตามที่ต้องการ หรือไม่สามารเรียนได้ตามเป้าหมายที่พ่อแม่คาดหวังไว้ อาจเกิดความผิดหวัง ความเครียด นำไปสู่ปัญหาซึมเศร้าได้ จึงต้องช่วยกันดูแล โดยครอบครัวเป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ความผิดหวังเสียใจของวัยรุ่นครั้งนี้ผ่านไป</p>
เดลินิวส์	<p>ความมั่นคงด้านวัคซีนในอาเซียน</p> <p>-เสนอสรุปข่าว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของอาเซียน โดยปี 2561 กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในระดับภูมิภาคอาเซียน" ถือเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้เร่งรัดการพัฒนาภายในประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวัคซีนและเทคโนโลยีชีวภาพ และร่วมมือกับกลุ่มอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนในภูมิภาคต่อไป โดยการประชุมจะจัดขึ้นวันที่ 28-30 มี.ค. 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว พอร์จูน กรุงเทพมหานคร มีตัวแทนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนระดับนานาชาติ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน</p>
อินโฟเควสท์	<p>พัฒนาศักยภาพ อสม. ดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วิรัช ธีวโพบูลย์ ผู้จัดการสำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ สวรส. กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาศักยภาพอสม.ในด้านต่าง ๆ ตามบริบทของชุมชน มีความสำคัญมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบริการสุขภาพชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง เช่น ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุพิการ และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงฯ ในพื้นที่ชุมชนฮ่อท่า ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง มีอสม.ผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 15 คน ร่วมดูแลผู้สูงอายุ 62 รายในชุมชน</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p>จับร้านจัดฟันแฟชั่น</p> <p>-เสนอข่าว สคบ. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจจับร้านจัดฟันแฟชั่นในตลาดนัดย่านตลิ่งชัน หลังได้รับการประสานข้อมูลจากทันตแพทยสภา ตรวจยึดและจับกุมร้านที่เปิดให้บริการจัดฟันแฟชั่น 3 ร้าน พร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับจัดฟันแฟชั่น ยางเชนและยางโอรัง ท่อสี ลวดแบบลคเก็ต รีเทนเนอร์ ป้ายโฆษณาจัดฟันแฟชั่น โมเดลฟันติดอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น ถาดพิมพ์ฟัน สมุดบัญชีรายชื่อลูกค้า และบิลเงินสด นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยผู้ขายหรือผู้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ให้บริการมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งหรือนำเข้า โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ด้าน นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า การจัดฟันแฟชั่นเป็นเรื่องอันตราย จะทำให้ฟันเรียงตัวผิดปกติ ไม่สบกัน เคี้ยวลำบาก ฟันผุ ฟันหลุด และเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นหากฟันมีปัญหา ควรให้ทันตแพทย์เป็นผู้ดำเนินการให้</p>
มติช	<p>ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอขอทศวรรษ โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ข้อมูลเรื่องการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่า มีสพจ.เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน อปท. และมูลนิธิ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานตามข้อเสนอองค์การอนามัยโลก คือ รพพยาบาล ควรจะเข้าถึงผู้ป่วยภายในเวลา 8 นาที แต่จากสถิติบริการพื้นฐาน พบว่าเวลาที่เข้าถึงผู้ป่วยเกินกว่า 8 นาที ร้อยละ 33% และกรณีศึกษาจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสาน สะท้อนว่า บริการ EMS ของแต่ละจังหวัดมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน จึงควรมีการวิจัยเพื่อเร่งรัดคุณภาพ EMS ในจังหวัดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และควรมีการจัดสรรงบประมาณการลงทุน เพื่อให้บริการ EMS พอเพียง กำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสีย ช่วยชีวิตและเพิ่มคุณภาพของระบบ EMS ได้แน่นอน</p>
ไทยรัฐ	<p>รางวัลเลิศรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงาน ก.พ.ร. มอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมบริการระดับดีเด่น แก่ รพ.ลำปาง จากผลงานโครงการไทย รีเฟออร์</p>
โพสต์ทูเดย์ อินโฟเควสท์	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีรกุล ผอ.สคร.ที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมขอเตือนผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำตามลำพัง เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต โดยในปี 2560 พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต 708 ราย เป็นเด็กเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า</p>
ข่าวช่องวัน New TV	<p>หมอนวดตาพิการ</p> <p>-เสนอข่าว ประชาชนนิยมไปใช้บริการที่ร้านนวดแผนโบราณ “ไชยานวดกตจตุ” จ.ขอนแก่น ต้องจ้องคิวเข้ารับการรักษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยนายไชยา โสภกา อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นหมอนวดพิการทางสายตา ใช้หลักการนวดแก้อาการแผนโบราณที่เรียนมา ผู้ใช้บริการ เช่น นักฟุตบอลที่เท้าพลิก เท้าแพลง เอ็น สะบ้าจม หรือบุคคลทั่วไปที่นอนผิดท่า คอตกหมอน นวดบำบัด เป็นต้น ทั้งนี้ ที่บ้านนายไชยายังเป็นศูนย์นำพาช่วยเหลือคนพิการ จ.ขอนแก่น อีกด้วย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch